

แจ้งความกรมยุทธนาธิการ

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
กรมยุทธนาธิการ ตั้งกรมยุทธโยธาชั้นในกรมยุทธ
นาธิการกรมหนึ่ง พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้นายพันเอกพระยาสุโมดมรรพการเป็นเจ้ากรมฯ
ยุทธโยธาตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ค.ศ. ๑๒๓๓

วันที่ ๑ กันยายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓๓

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอน
นายร้อยเอกหม่อมราชวงศ์เด็กออกจากตำแหน่งราช
องครักษ์ประจำการ โดยมีอาการป่วย และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพันโท พระบรมวงษ์
เชอ พระองค์เจ้ากาญจนาภรณ์รัศมีผู้บังคับการกรม
ทหารราบที่ ๒ เข้ารับราชการเป็นราชองครักษ์ประจำ
การ

นายพันตรี หลวงศักดิ์วิทย์ปรีชาผู้บังคับการ
กรมทหารราบที่ ๕ มณฑลนครราชสีมา เป็นผู้บังคับ
การกรมทหารราบที่ ๒

นายร้อยเอก หม่อมเจ้าอรรถกฤษ ผู้บังคับกอง
พันพิเศษมณฑลนครราชสีมา เป็นผู้บังคับการกรม
ทหารราบที่ ๕ มณฑลนครราชสีมา

นายร้อยเอก หลวงสุรินทร์เดชะ ผู้บังคับการ
กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ มณฑลนครราชสีมา เป็น
ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓๓ มณฑลนคร
ราชสีมา

นายร้อยเอก นายฉันทน์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓
เป็นแทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ มณฑล
นครราชสีมา

นายร้อยเอก นายจัน ผู้บังคับกองนักเรียน

นายสืบมณฑลนครราชสีมา เป็นแทนผู้บังคับกอง
พันพิเศษมณฑลนครราชสีมา

ข้าดยุทธนาธิการ

วันที่ ๓ กันยายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๓๓

(ลงพระนาม) จีระประวัติวเรศ

ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ

การหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา

ด้วยการหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา
ในรัตนโกสินทรศก ๑๒๓๓ นี้ หดวงโลกที่ปกกับโหร
มีชื่อทั้ง ปวงได้คำนวณพระฤกษ์ในการที่จะหล่อพระ
เถิดฯ ถวาย มีกำหนดวันที่ ๑ กันยายน และใน
เวลานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระ
ราชดำเนินไปประทับแรมณวังสวนดุสิต จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานจัดการขึ้นตั้ง
สวนดุสิต เจ้าพนักงานได้จัดการตั้งต่าง ๆ เหมือน
อย่างเคยมีมาทุกประการพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

วันที่ ๓๑ สิงหาคม เวลาทุ่มเศษ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกณพระที่นั่งอภิเศก
ดุสิต มีประโคมแตรสังข์ พิณพาทย์อย่างพระเข้าวันที่
ทรงจุดเทียนนมัสการแล้ว พระดำเนินโสดาณถวาย
ศีลแล้ว พระดำเนินโสดาณกับพระครูฐานานุกรม
ปรีชญ์วัดราชบพิธฯ รวมรูปเจริญพระพุทธรูป
สัตตปริตต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับ
ตรัสกับพระบรมวงษานุวงศ์ ข้าราชการประมาณครึ่ง
หนึ่งแล้วเสด็จขึ้น

วันที่ ๑ กันยายน เจ้าพนักงานได้เตรียมการที่จะ
หล่อ พระพุทธรูปประจำ พระชนมพรรษา พร้อมแล้ว
เวลาเช้า ๒ โมง ๕ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออกทรงจุดเทียนนมัสการ พระสังข์ถวายศีลและ
ถวายพระพรแล้ว เวลาเช้า ๒ โมง ๑๕ นาที ได้พระฤกษ์